

จะทำอะไร ในวันอาทิตย์

“ศีลระลึกคืออะไรเหรอ?” แอนนิต้าถาม



โดย เรเบคาห์ เจคแมน
(เรียบเรียงจากเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไอซ์แลนด์

“สูงอีก!” เอวเล็ดต์พูดกับแอนนิต้า เพื่อนของเธอ พวกเขากำลังดูว่าตัวเองจะกระโดดบนแทรมโพลินของเอวเล็ดต์ได้สูงแค่ไหน ทันใดนั้นแอนนิต้ากระโดดสูงมาก เมื่อเท้าของเธอลงมาสัมผัสแทรมโพลินอีกครั้ง มันทำให้เอวเล็ดต์ลอยขึ้นไป! เด็กหญิงทั้งสองล้มลงบนแทรมโพลิน ทั้งสองหัวเราะ “สนุกมากเลย” แอนนิต้าพูด “พรุ่งนี้เราเล่นกันอีกได้ไหม?”

เอวเล็ดต์ล้มตัวนอนลงไป “ได้เลย! อยากเล่นเหมือนกัน”

“เราไปเล่นที่บ้านคุณย่าของฉันได้” คุณย่าของแอนนิต้าอาศัยอยู่ห่างจากบ้านของเอวเล็ดต์ไปสองสามหลัง แต่แล้วเอวเล็ดต์ก็จำได้ว่าวันต่อมาคือวันอาทิตย์ เธอต้องการไปปฐมวัย คงจะสนุกถ้าได้เล่นกับแอนนิต้า แต่เธอต้องการตัดสินใจเลือกสิ่งดี

“ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้มาเล่นกับเธอไม่ได้แล้ว” เอวเล็ดต์พูด “ฉันขอโทษนะ พรุ่งนี้ฉันจะไปโบสถ์กับครอบครัว”

แอนนิต้าลุกขึ้นและกระโดดอีกครั้ง “ทำไมล่ะ?”

เอวเล็ดต์เริ่มกระโดดด้วย “คือว่า ฉันอยากติดตามพระเยซูคริสต์นะ ครอบครัวฉันไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์และรับศีลระลึก”

“ศีลระลึกคืออะไรเหรอ?”

แอนนิต้าถาม

“คือพิธีที่เรากินขนมปังคำเล็กๆ และดื่มน้ำจากถ้วยเล็กๆ เพื่อระลึกถึงพระเยซูคริสต์” เอวเล็ดต์พูด “จากนั้นผู้คนจะพูดถึงวิธีที่พระเยซูทรงช่วยเหลือพวกเขา และหลังจากนั้นก็มีชั้นเรียนพิเศษสำหรับเด็กๆ!”

“ฟังดูน่าสนใจ!” แอนนิต้าพูด

“ขอไปด้วยได้ไหม?”

“ได้สิ!” เอวเล็ดต์ยิ้ม

แอนนิต้าวิ่งกลับบ้านเพื่อถามคุณย่าว่าเธอไปโบสถ์กับเอวเล็ดต์ได้ไหม เช้าวันรุ่งขึ้น เอวเล็ดต์และครอบครัวของเธอไปรับแอนนิต้าระหว่างทางไปโบสถ์

เมื่อทุกคนไปถึงโบสถ์ เอวเล็ดต์พาแอนนิต้าเดินดูรอบๆ เธอพาแอนนิต้าไปดูห้องปฐมวัย โรงยิม และห้องนมัสการ

ไม่นานก็ถึงเวลาประชุมศีลระลึก เอวเล็ดต์และแอนนิต้านั่งด้วยกัน เอวเล็ดต์พยายามนึกถึงพระเยซูคริสต์ระหว่างศีลระลึก จากนั้นพวกเขาฟังผู้พูด

ในที่สุดก็ได้เวลาเรียนปฐมวัย! เอวเล็ดต์แนะนำแอนนิต้าให้รู้จักกับเพื่อนบางคนของเธอ

“นี่แอนนิต้า เพื่อนของฉัน”

เอวเล็ดต์พูด

“เราดีใจมากที่หนูมาในวันนี้ ครูชื่อซิสเตอร์แมกนัสสันจ๊ะ” ครูปฐมวัยพูด ขณะที่เอวเล็ดต์และแอนนิต้าฟังบทเรียนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ เอวเล็ดต์รู้สึกมีความสุขในใจ เธอชอบไปโบสถ์กับแอนนิต้า เธอหันกลับมายิ้มให้แอนนิต้า เพื่อนของเธอยิ้มกลับ

“ขอบคุณที่ชวนฉันนะ” แอนนิต้าพูดระหว่างทางกลับบ้าน

เอวเล็ดต์ดีใจที่เธอติดตามพระเยซูคริสต์ และเธอดีใจที่แอนนิต้าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ด้วย

การกระโดดบนแทรมโพลินและลอยขึ้นไปในอากาศเป็นเรื่องสนุก แต่ความอบอุ่นที่เอวเล็ดต์รู้สึกอยู่ในใจนั้นดียิ่งกว่า ●



ท่านจะชวนใครไปโบสถ์กับท่าน?



ภาพประกอบโดย ศิวินา พานิชกุล